

CA ĐOÀN HẢI TRIỀU



Ca đoàn Hải Triều có thể nói là một Ca đoàn “già” nhất trong Giáo xứ. Không phải già về tuổi tác nhưng bởi vì Ca đoàn đã được thành lập sớm nhất. Vào khoảng tháng 8 năm 1978, Ca đoàn đã được thành lập do Cha Đaminh Nguyễn Phúc Thuận, Dòng Thánh Thể, là Cha Quản nhiệm Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Denver lúc bấy giờ. Ca đoàn lúc đó thường được gọi là Ca đoàn “Bé” hoặc Ca đoàn “Nhỏ” dưới sự hướng dẫn của Sr Sen, Dòng Phanxicô, cùng với sự hợp tác của một số Giáo Lý viên và các bạn trẻ, trong đó có anh Hiến, chị Hương, anh Tự Tạ, và một số anh chị em khác. Các em ca viên thuộc lứa tuổi từ 7 cho tới 15.

Thời gian đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Một là vì thời ấy bài hát rất hiếm hoi; Sr Sen lúc đó đã có công ghi lại theo trí nhớ, cả lời lẫn nhạc, một số các bài Thánh ca Việt Nam cũ. Ca đoàn đã dùng những bài hát này hợp với những bài hát cũ đã được in trong sách Thánh Ca Việt Nam hồi đó. Rồi khi tập hát cũng chẳng dễ dàng vì một số các em ca viên nhỏ còn đang bập bẹ khi đọc tiếng Việt. Nhiều khi phải tập cho các em biết đọc lời bài hát trước, sau đó mới tập bài hát. Nhưng rồi tập hát cũng xong và các em hát cũng không đến nỗi tệ. Lúc đầu Cộng đoàn chỉ có một Thánh Lễ tại Giáo Xứ Presentation of Our Lady tại Denver, nhưng sau này Cộng đoàn đông người hơn và các em thiếu nhi mỗi ngày một đông, nên Cộng đoàn quyết định có 2 Thánh Lễ để thính ứng theo nhu cầu: Lễ nhất cho thiếu nhi do Ca đoàn “Bé” phụ trách. Sau lễ các em vào lớp học Giáo Lý trong khi người lớn tham dự Lễ hai.

Ca đoàn sau này có tên chính thức là Ca đoàn Hải Triều và nhận Thánh Têrêsa Hải Đồng Giêsu làm Thánh Bổn Mạng. Khi Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua được thành lập vào năm 1982, Ca đoàn Hải Triều tiếp tục hát trong Lễ Thiếu Nhi cho đến nay. Trong thời

gian này, hầu hết các ca viên đều là thành viên trong Đoàn Kitô Vua, một là Huynh Trưởng, Dự Trưởng, Nghĩa Sĩ, hoặc Thiếu Nhi.

Ca đoàn Hải Triều lúc đó rất tích cực về cả hai mặt: tâm linh và sinh hoạt trong Cộng đoàn và Giáo Phận. Về mặt tâm linh: Ý thức được, nếu muốn giúp Cộng đoàn nâng lòng lên với Chúa thì ca viên phải có tâm hồn trước. Ca đoàn Hải Triều thường tổ chức tĩnh tâm một năm hai lần: Mùa Vọng và Mùa Chay. Địa điểm thường là Marycrest Convent và đã được các Sr dòng Phanxicô hướng dẫn như Srs. Karen, Regina, Patty. Về mặt sinh hoạt: Ngoài phần giúp Giáo xứ hát trong lễ cho Thiếu Nhi và những sinh hoạt văn hoá, Ca đoàn Hải Triều cũng tham gia nhiều trong sinh hoạt Giáo phận. Khoảng thập niên 80, Đức Tổng Giám Mục Stafford khởi xướng ra Phong trào Peace Walk (Đi bộ Hòa Bình) được diễn ra vào Chúa Nhật đầu của tháng 10, vào dịp lễ Thánh Phanxicô Assisi. Ca đoàn Hải Triều cũng đã tham gia Đi bộ mỗi năm. Cuộc Đi bộ thường bắt đầu từ một Nhà Thờ và kết thúc tại một Nhà Thờ khác. Năm 1992, cuộc Đi bộ đã kết thúc tại Nhà Thờ Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ca đoàn Hải Triều cũng tham gia những chương trình văn hoá qua Thánh nhạc bằng sinh ngữ riêng của mỗi sắc tộc trong Giáo phận.

Qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng với sự cố gắng của mọi thành viên, Ca đoàn Hải Triều cũng có một “Ban nhạc” đáng khích lệ: Trang chơi organ (sau này có Linh chơi), Hoàng và Thủy chơi guitar, Tuấn chơi Piano, Sim thổi Sáo, rồi Thái chơi bass (Thịnh chơi bass sau này). Ca đoàn Hải Triều được vinh hạnh hát lễ



Truyền Chức Linh Mục và Mở Tay cho Cha Nguyễn Trọng Trước năm 1989. Sau khi coi qua video và nghe bài “Con Dâng Lên Ngai” do mình sáng tác, nhạc sĩ Dao Kim đã viết thư cảm ơn với câu: “Không ngờ Ca đoàn hát có hồn như vậy.”

Năm 1990, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Denver được chính thức trở thành Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam! Ca đoàn Hải Triều đã phụ trách phần Thánh ca trong Thánh Lễ làm phép Thánh Đường. Ban đầu khi dọn về Thánh Đường mới, Giáo xứ vẫn chưa có piano. Mỗi tuần gia đình họ Cao cứ phải khệ nệ đem theo keyboard để chơi. Sau này, khi được các Sơ Dòng Phanxicô biếu một piano, Tuần chơi piano hàng tuần, rồi có Thịnh chơi Bass, Tâm thổi Sáo, Hoàng chơi Guitar. Tháng 8 năm 1992, Sơ Sen đã là một nữ tu đầu tiên khẩn trọn đời tại ngôi Thánh Đường này. Vài năm sau đó, theo luật tự nhiên: tre già măng mọc, Cao Minh Tự đã lên thay thế Sơ Sen để điều khiển ca đoàn.

Từ ngày lãnh trách nhiệm Ca trưởng, Cao Minh Tự đã cố gắng không ngừng tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm, Sơ Sen, và đã trải qua nhiều khó khăn nhất là thuở ban đầu để luyện tập một nhóm ca viên “nhí” được như ngày nay.

Ngoài việc hát trong Thánh Lễ hàng tuần, Ca đoàn còn được phân chia hát cho một số Lễ trọng, Lễ buộc, Đại Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh. Dù rất bận rộn, các ca viên vẫn hy sinh thời giờ đến hát cho Lễ cưới, Lễ phát tang và Lễ an táng, v.v... khi được yêu cầu.

Theo thời gian, số Ca viên thay đổi lên xuống, vì kẻ vô thì nhiều nhưng người ra cũng không ít. Nhưng nhờ sự cố gắng của mọi người, nhất là nhờ lòng bền chí của anh em nhà họ Cao đã tham gia vào Ca đoàn ngay từ thuở ban đầu và bây giờ vẫn còn đang tiếp tục phục vụ trong Ca đoàn, làm cho mọi người gắn bó với nhau và nỗ lực trong các sinh hoạt của Ca đoàn.

Hát sao cho có hồn để giúp mọi người cùng cầu nguyện, vì thế Ca trưởng luôn luôn nhắc nhở các ca viên, kể cả những người chơi nhạc cụ phải chú tâm đặt hết tâm hồn mình vào lời ca, tiếng hát quyện với tiếng đàn nhịp nhàng để tạo phần sốt sắng trong Thánh Lễ và nhất là giúp mọi người nâng hồn lên tới Chúa. Hiện nay Ca đoàn tập hát mỗi Chúa Nhật lúc 9 giờ sáng, sau đó hát Thánh Lễ 10 giờ và ở lại ngay sau Thánh Lễ để tập hát thêm khoảng 20 phút.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Ca đoàn được 37 năm với biết bao hồng ân. Cầu chúc cho các Ca viên mỗi ngày một hăng say trong tinh thần phục vụ với khả năng Chúa ban cho. Hy vọng trong tương lai, Ca đoàn Hải Triều sẽ có thêm người tham gia (trong hoặc ngoài Đoàn Thiếu Nhi), nhất là bè nam, để cùng nhau dùng lời ca tiếng hát ngợi ca Danh Chúa.

Ca đoàn chúng con cũng xin cảm ơn tất cả quý Cha xứ, quý Cha phó, quý Thầy, quý Sơ, quý chức trong Giáo xứ, quý Hội Đoàn, quý Huynh Trưởng, quý Phụ Huynh, quý Ân Nhân đã và đang trợ giúp Ca đoàn Hải Triều chúng con trong suốt 37 năm qua. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Têrêxa Hải Đồng Giêsu, cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn tuôn đổ muôn hồng ân cho tất cả quý vị.

